



นายทะเบียน-ผู้บันทึก/ปลัดเทศมณฑล Los Angeles

DEAN C. LOGAN

นายทะเบียน-ผู้บันทึก/ปลัดเทศมณฑล

คำแถลงการณ์ของการพิสูจน์ลายมือชื่อ

อ่านคำแนะนำเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนที่จะกรอกแถลงการณ์ให้ครบถ้วน
บัตรลงคะแนนของท่านอาจไม่ถูกนับคะแนนหากท่านไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้

เรียนผู้ออกเสียงลงคะแนน,

เราได้พบว่าลายมือชื่อที่ท่านได้เซ็นลงบนบัตรออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์ของท่านนั้น ไม่ตรงกันกับลายมือชื่อที่ได้ถูกบันทึกในทะเบียนการออกเสียงเลือกตั้งของท่าน เพื่อให้แน่ใจว่าบัตรลงคะแนนของท่านได้รับการนับคะแนน หนังสือแถลงการณ์การพิสูจน์ลายมือชื่อนี้จะต้องได้รับการกรอกข้อมูลโดยครบถ้วน และส่งคืนโดยด่วนที่สุด

ข้าพเจ้า [redacted] เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนที่ได้ขึ้นทะเบียนในมณฑล Los Angeles
(เขียนชื่อของท่านตัวบรรจง)

รัฐ California ข้าพเจ้าขอประกาศภายใต้บทลงโทษการเบิกความเท็จว่า ข้าพเจ้าได้ยื่นคำร้องและได้ส่งคืนบัตรลงคะแนนออกเสียงทางไปรษณีย์ ข้าพเจ้าเป็นผู้อยู่อาศัยในเขตปริมณฑลที่ข้าพเจ้าเคยออกเสียงลงคะแนน และข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่มีชื่อปรากฏบนซองจดหมายบัตรลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ ข้าพเจ้าทราบดีว่า หากข้าพเจ้ากระทำการหรือพยายามกระทำการฉ้อฉลใดๆ หรือหากข้าพเจ้าช่วยเหลือ หรือสนับสนุนการฉ้อฉล หรือพยายามช่วยเหลือหรือสนับสนุนการฉ้อฉล ที่เกี่ยวข้องกับการออกเสียงลงคะแนน ข้าพเจ้าอาจถูกตัดสินว่ามีความผิดทางกฎหมายอาญาโดยการถูกลงโทษจำคุก 16 เดือน หรือสอง หรือสามปี ข้าพเจ้าทราบดีว่า การที่ไม่ได้ลงลายมือชื่อในแถลงการณ์ฉบับนี้ หมายความว่าบัตรออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์ของข้าพเจ้าเป็นโมฆะ

(เซ็นชื่อ) X [redacted]
ลายเซ็นของผู้ออกเสียงลงคะแนน (ไม่รับลายเซ็นผู้รับมอบอำนาจ)

หากผู้ออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถเซ็นชื่อได้ด้วยตนเอง เขาหรือเธออาจจะทำเครื่องหมาย โดยจะต้องมีบุคคลหนึ่งคนเป็นพยาน

(พยาน) [redacted]

ลงวันที่ [redacted] เดือน [redacted] 2021

ที่อยู่ที่พักอาศัยของผู้ออกเสียง : [redacted]

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งคำแถลงการณ์ฉบับนี้กลับคืนไปยังสำนักงานนายทะเบียน-ผู้บันทึก / ปลัดเทศมณฑล (RR/CC) ที่ 12400 Imperial Highway, Norwalk, CA 90650 โดยตัวเลือกที่ปรากฏด้านล่างนี้ ลายเซ็นของคุณจะถูกบันทึกในทะเบียนผู้ออกเสียงลงคะแนนของคุณเพื่อใช้ในการเลือกตั้งต่อไป หากคุณมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อเราได้ที่ (800) 815-2666 กด 2



ส่งคืนที่ศูนย์เลือกตั้ง/
กล่องบัตรลงคะแนน

คุณสามารถส่งคืนแถลงการณ์พิสูจน์ลายมือชื่อก่อน 20.00 น. ในวันเลือกตั้ง วันที่ 18 พฤษภาคม 2021 ที่ศูนย์การเลือกตั้งที่ใดก็ได้ในมณฑล Los Angeles หรือที่กล่องบัตรลงคะแนนภายใน 20.00 น. วันที่ 18 พฤษภาคม 2021



ส่งคืนด้วยตนเอง

คุณสามารถเดินทางมาที่ RR/CC เพื่อส่งคืนแถลงการณ์การพิสูจน์ลายมือชื่อ ภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 25 พฤษภาคม 2021



ส่งคืนทางไปรษณีย์

คุณสามารถส่งแถลงการณ์การพิสูจน์ลายมือชื่อคืนทางไปรษณีย์โดยใช้ซองจดหมายที่แนบมา และ RR/CC จะต้องได้รับภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 25 พฤษภาคม 2021



ส่งคืนทางโทรสาร
/ทางอีเมล

คุณสามารถโทรสารแถลงการณ์การพิสูจน์ลายมือชื่อของท่านไปที่แผนกการออกเสียงเลือกตั้งทางไปรษณีย์ที่หมายเลข (877)-614-1127 หรือ (562) 232-7924 หรืออีเมล votemail@rrcc.lacounty.gov ภายใน 17.00 น. ของวันที่ 25 พฤษภาคม 2021